



(กสทช.)

บันทึกเลขที่

กทช1003.10.546.2558

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๕๖

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๓ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๒ ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผมได้ลงมติและแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ผมจึงขอสงวนความเห็นของผมมาเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“การมอบอำนาจของ กทช. ให้ประธาน กทช. เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วโดยประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และในปัจจุบัน มีประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ใช้บังคับ ซึ่งมีได้มีบทบัญญัติการมอบอำนาจให้ประธาน กทค. แต่อย่างใด และที่ประชุม กทค. ก็ยังไม่เคยมีมติมอบอำนาจในลักษณะดังกล่าว การพิจารณาจึงเป็นอำนาจของที่ประชุม กทค. มิใช่ประธาน กทค. ซึ่งผมได้เคยตั้งข้อสังเกตให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวนี้ตั้งแต่การประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ระเบียนวาระที่ ๓.๒ แต่กลับไม่ปรากฏผลการตรวจสอบข้อกฎหมาย และยังมี การดำเนินการในลักษณะเดิมในระเบียบวาระนี้ ผมจึงมีความเห็นแย้งว่า ประธาน กทค. ไม่มีอำนาจดำเนินการจัดสรรเลขหมายดังกล่าว ทั้งนี้โดยที่ในหลักการแล้ว ผมมิได้ขัดข้องต่อการจัดสรรเลขหมายในครั้งนี้แต่อย่างใด

ในประเด็นการพิจารณากว้างค่าธรรมเนียมก็เช่นกัน โดยที่ที่ประชุม กทช. ก็มีได้มอบหมายอำนาจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด ประกอบกับหนังสือขอรับการจัดสรรเลขหมายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ระบุอย่างชัดเจนว่า ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาต และจะรับผิดชอบค่าเช่าวงจร ค่าใช้บริการโครงข่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้น การพิจารณากว้างค่าธรรมเนียมจึงปราศจากเหตุผลที่ชัดเจนและไม่เป็นไปตามกฎหมาย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๓.๓ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.